

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ DƯƠNG HOÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 107/UBND

Dương Hoà, ngày 06 tháng 9 năm 2022

Phân công cán bộ, công chức
tham mưu giải quyết và báo
cáo kết quả giải quyết các ý
kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ
họp thứ 4 HĐND xã

Kính gửi: - Ông Phạm Thanh Nghĩa, Công chức Địa chính - Xây dựng;
- Ông Nguyễn Văn Quốc, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Ông Nguyễn Hữu Thuận, Văn phòng - Thống kê xã.

Căn cứ Báo cáo số 29/BC-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND xã phân công cán bộ, công chức chuyên môn tham mưu giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Lãnh đạo chỉ đạo	Cán bộ, công chức tham mưu
1	Cử tri thôn Hộ: Kính đề nghị thị xã quan tâm sớm đầu tư nâng cấp rải nhựa tuyến đường trung tâm hành chính của xã, từ trụ sở UBND xã đến trạm y tế cũ nhằm tạo bộ mặt của xã trong quá trình xây dựng xã thành xã Nông thôn mới nâng cao.	Lê Văn Thúc	Phạm Thanh Nghĩa Phạm Thị Thúy Hằng
2	Cử tri thôn Hộ: Tiếp tục đề nghị thị xã cho thanh lý các cơ sở trường Mầm non và trạm Y tế cũ trên địa bàn xã Dương Hoà vì đã không sử dụng nhiều năm, xuống cấp.	Lê Văn Thúc	Phạm Thanh Nghĩa Phạm Thị Thúy Hằng
3	Cử tri thôn Hộ và Khe Sòng: Kiến nghị UBND thị xã xem xét đề có chủ trương cấp đất ở có thu tiền sử dụng đất cho người dân xã Dương Hoà, vì hiện nay nếu như triển khai đấu giá thì người dân của xã khó có thể tiếp cận được do điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn.	Lê Trung Dũng	Phạm Thanh Nghĩa

4	<p>Cử tri toàn xã: Kiến nghị thị xã quan tâm đầu tư xây dựng mới tuyến đường bê tông từ Bến trẹ đến điểm đường vào thác Đá Dẫm, vì hiện nay tuyến đường qua ngàm Rê đã bị sạt lở và trong mùa mưa lụt rất nguy hiểm cho các cháu học sinh và người dân đi lại qua tuyến đường này.</p>	Lê Văn Thức	Phạm Thanh Nghĩa Phạm Thị Thúy Hằng
5	<p>Cử tri thôn Hộ: Kiến nghị sớm thu hồi diện tích 389 ha đất lâm nghiệp của Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy để cấp cho các hộ dân trên địa bàn theo phương án đã được thị xã phê duyệt.</p>	Lê Trung Dũng	Phạm Thanh Nghĩa
6	<p>Cử tri thôn Hộ: Đề nghị UBND xã kiến nghị cấp trên đầu tư hỗ trợ xây dựng các tuyến điện chiếu sáng rẽ nhánh còn lại trên địa bàn xã.</p>	Lê Trung Dũng	Nguyễn Văn Quốc
7	<p>Cử tri thôn Khe Sòng: Bà con trong thôn có đăng ký giống cây ăn quả từ năm trước nhưng đến nay chưa được cấp giống. Kính đề nghị UBND xã quan tâm.</p>	Lê Trung Dũng	Nguyễn Hữu Thuận
8	<p>Cử tri thôn Khe Sòng: Hiện nay, tại vùng đất 5,9 ha, thôn đã vận động bà con chuyển đổi từ trồng cây Keo sang trồng cây ăn quả để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Đề nghị UBND xã làm việc với Ban chỉ huy quân sự thị xã để xác định nguồn gốc đất để bà con yên tâm sản xuất.</p>	Lê Văn Thức	Phạm Thanh Nghĩa
9	<p>Cử tri thôn Khe Sòng: Đề nghị UBND xã giải quyết dứt điểm việc ông Nguyễn Hà chiếm đất sân bóng của thôn để trồng cây và trả lại đất cho thôn làm sân bóng.</p>	Lê Trung Dũng	Phạm Thanh Nghĩa
10	<p>Cử tri thôn Buồng Tầm Ông Trần Văn Hình có 4 ý kiến: + Hiện nay tại ruộng Đồng Bàu người dân múc đất làm luống trồng cây tràm Năm Gân làm cho những</p>	Lê Trung Dũng	Phạm Thanh Nghĩa

	<p>hộ có rừng trồng phía trong không có đường đi, trong đó có hộ của ông. Đề nghị UBND xã quan tâm.</p> <p>+ Tôi có thửa đất trồng cây lâu năm, trên thực tế thì ranh giới giữa ông và ông Lê Cận không có chông lán, tranh chấp nhưng trên bản đồ, thửa đỏ bị chông lán nên làm thửa đỏ không được. Đề nghị UBND xã quan tâm.</p> <p>+ Trước đây, sau cơn lũ lịch sử năm 1999 thì xã có chủ trương đưa dân từ thấp lên cao và tôi được giao 1 lô đất có dựng nhà sất, sau đó đã tháo dỡ. Năm 2018 tiến hành sang mặt bằng và nhờ cán bộ địa chính xã và cán bộ thị xã về đo đạc để làm thửa đỏ nhưng do chông lán giữa đất của ông Lê Văn Tập và tôi nên không thực hiện được. Kiến nghị: Thứ nhất là quan tâm đo vẽ để làm thửa đỏ; thứ hai là kiểm tra lại bản đồ có nằm trong quy hoạch Bia Chiến tích, nếu không thì cho phép dựng nhà để có chỗ phòng tránh trong mùa mưa bão.</p>		
11	<p>Cử tri thôn Buồng Tầm Ông Nguyễn Văn Tuấn có ý kiến:</p> <p>+ Tôi có vườn Thanh trà mà từ trước đến nay đường vào vườn là đường đất nhỏ hẹp, chiều dài khoảng 50m. Đề nghị UBND xã quan tâm mở đường Bê tông để gia đình thuận tiện trong vận chuyển vật tư sản xuất, thu hoạch và có thể phục vụ cho du lịch cộng đồng.</p>	Lê Văn Thúc	Phạm Thanh Nghĩa Phạm Thị Thúy Hằng
12	<p>Cử tri thôn Buồng Tầm Ông Nguyễn Ngọc Mẫn có ý kiến:</p> <p>- Tôi có thửa đất đã trồng Bưởi da xanh 4 năm, nguồn gốc đất là đất hoán đổi cho bà Võ Thành Thành (mẹ ông Triều), vừa qua gặp cán bộ địa chính xã xin làm thửa đỏ thì được biết ông Nguyễn Vũ Hải Triều đã làm hồ sơ đề nghị cấp thửa đỏ nhưng hỏi các hộ xung quanh thì</p>	Lê Trung Dũng	Phạm Thanh Nghĩa

không có ai ký giáp ranh để ông Triệu làm hồ sơ. Đề nghị UBND xã quan tâm giải quyết.		
---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

UBND xã đề nghị cán bộ, công chức chuyên môn được phân công khẩn trương tham mưu giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua bộ phận Văn phòng - Thống kê xã để tổng trước **ngày 15 tháng 10 năm 2022**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- UBMTTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Thúc